



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑ ๓๗

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์/รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการวิทยาลัย/
ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ชัช พรธรรมกุล)/ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา/ผู้อำนวยการกองแผนงาน/หัวหน้างานวินัยและนิติการ/หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย/
เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับ/
เลขานุการคณะทำงานโครงการแม่ใจการ์เด็นท์มอลล์/เลขานุการคณะกรรมการประสานงาน
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ใจ พ.ศ. (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะ ดังนี้

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ
๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๖ เดือน)	๑. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน ๓. คณะ สำนัก วิทยาลัย
๒. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่ใจ	๑. อธิการบดี ๒. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ๓. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๓. พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ๒. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ๓. ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ๔. ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพ
๔. รายงานความก้าวหน้าโครงการแม่ใจการ์เด็นท์มอลล์	๑. คณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินฯ ๒. คณะทำงานโครงการแม่ใจการ์เด็นท์มอลล์
๕. “ร่าง” พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ใจ พ.ศ. (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)	๑. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ๒. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ชัช พรธรรมกุล) ๓. งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ๔. คณะกรรมการประสานงานร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ใจ พ.ศ. (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ รับทราบ และมีมติเห็นชอบการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยตามที่เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ